

กาญจนาภรณ์ จันทร์แก้ว (2556) อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของข้าราชการตำรวจ  
 สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง การค้นคว้าอิสระ รม.ม  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏวชิรเวศน์ กรุงเทพมหานคร  
 อาจารย์ที่ปรึกษา คร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์

## บทคัดย่อ

การศึกษาอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ด้านการจัดระบบสายตรวจ ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านการสืบสวนจับกุม ด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง จำนวน 165 คน ใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบตามจำนวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เป็นชั้นสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 32.73 เป็นชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 67.27 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.91 มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.82 สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 81.82 เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 13.94 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39 มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.45 มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.94 และ 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.85

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางมีอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านการสืบสวนจับกุมมีอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลของชุดสืบสวนเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รองลงมาคือด้านการจัดระบบสายตรวจ โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียงของเจ้าหน้าที่

ส่วนด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามียุทธวิธีในการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ

สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 2) อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการจัดระบบสายตรวจ ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 3) สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือด้านการจัดระบบสายตรวจ ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านการสืบสวนจับกุม ด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 4) ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะ ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 6) ประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการสืบสวนจับกุม

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านการจัดระบบสายตรวจ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ต้องมีการวางแผนการทำงานที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของอัตรากำลังในการทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันยังมีจำนวนข้าราชการตำรวจไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น 2) ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ต้องทำงานในเชิงรุกโดยการเร่งประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ได้รับความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประชาชนเจ้าของพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันจะทำให้ตำรวจสามารถลดอุปสรรคในการทำงานจากการหาข่าวได้ 3) ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ต้องกำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างองค์การโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการติดต่อกันของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4) ด้านการสืบสวนจับกุมผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ต้องส่งเสริมควบคุมวางแผนให้เกิดความเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลของชุดสืบสวนเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อความมีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ต้องให้ความสำคัญต่อ การปกป้องคุ้มครองพยานในคดียาเสพติดของพนักงานสอบสวน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยตรง